



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2566

เรื่อง

1. แล้งร้อน-ผลผลิตวูบ ต้นทุ่นฟุ้ง! ไซ้ไก่ ขอ 4 บาทต่อฟอง
2. คอลัมน์: คิด เห็น share: จับตาส่งออกทุเรียนไทยในตลาดจีน
3. คอลัมน์: Green Focus: อาหารอนาคตกับปีซีจี
4. กรมชลประทานโอกาสภัยแล้งน้อย ย้ำปริมาณน้ำทั่วปท.เพียงพอ
5. ฟังลงทุนอีอีซีฟุ้ง9หมื่นล.
6. แห้ใช้สิทธิวันแรกกระท่อม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7. ครบรอบ 131 ปีกระทรวงเกษตรฯ มุ่งสู่บริการดิจิทัลเพื่อเกษตรกร
8. ชาวสวนอุ้นใจ พาณิชย์ ชู “อмерикอย โมเดล” ดูแลราคามะม่วง รับซื้อราคา...
9. ผงะ! ผลไม้ไทย สวมสิทธิเป็นผลไม้ กัมพูชา จับค้าด่านก่อนส่งออกอียู
10. กรมประมง ส่งเสริมชาวบ้านสร้างรายได้ เลี้ยงปลาตุก เพื่อสนับสนุนการประมง

สื่อ

ฐานเศรษฐกิจ
มติชน
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
แนวหน้า
komchadluek.net
dailynews.co.th
khaosod.co.th
komchadluek.net

แล้งร้อน-ผลผลิตทุบ ต้นทุบพุ่ง! ไข่ไก่ ขอ 4 บาทต่อฟอง



ผู้เลี้ยงต้น “ประภัตร โพธสุธน” – สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ กว้านหาไข่ไก่ส่งออก **เผยอากาศร้อนจัด กระทบผลผลิตลด** ผนวกต้นทุน ค่าน้ำ-ค่าไฟเพิ่ม ชีราคาเหมาะสมช่วง แล้ง 4 บาทต่อฟอง อีกด้านผู้ค้าเผย ไข่ไก่เบอร์ 3-4 เหลือคาแพ่งอื้อ โวย ไข่เคลื่อนย้ายทุบซ้ำ งดการค้าสะกด อ้างปองโรคระบาด ฟังไม่ขึ้น



หลายประเทศ ณ เวลานี้ ประสบ ปัญหา ไข่ไก่ ขาดแคลน และ ราคาสูงขึ้นมาก จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ อีกทั้งผู้ผลิตบางส่วนในประเทศดังกล่าว เลิกกิจการ เนื่องจากแบกภาระ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นต่อเนื่องไม่ไหว ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค เป็นโอกาสที่ดีของไทยในการส่งออก นายชัยพร สิริกัน คู่บารมีของสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าปัจจุบันราคาไข่ไก่ คณะหน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.60 บาทต่อฟอง มีแนวโน้มที่จะปรับราคา

ขึ้นเป็น 3.80 บาทต่อฟอง หรือปรับขึ้นอีก 20 สตางค์ จากผลพวงการส่งออกไข่ไก่ ล่าสุดเลขาฯ ของนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โทรศัพท์ติดต่อมาเพื่อหาไข่ไก่ส่งออกต่างประเทศที่มีความต้องการเพิ่ม อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ แต่ก็ยังไม่คุ้มทุนเพราะเวลานี้ราคาอาหารสัตว์ และพันธุ์สัตว์สูงขึ้นมาก ดังนั้นราคาไข่ไก่คณะหน้าฟาร์มที่เหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง อยู่ที่ 4 บาทต่อฟอง ขณะที่เวลานี้จากเข้าสู่ฤดูร้อน มีสภาพอากาศตอบอ้าว ส่งผลแม่ไก่มีความเครียด กินอาหารได้น้อย มีผลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงประมาณ 10-15%

จากปกติ และอากาศร้อนเช่นนี้ ส่วนใหญ่ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้จะเป็นไขขนาดกลางถึงเล็กประมาณ เบอร์ 3-4-5 เท่านั้น จากปกติมีไข่ไก่ 6 ขนาด คือเบอร์ 0 ใหญ่สุด และเบอร์ 5 เล็กสุด กระทบเกษตรกรขายไข่ได้ราคาตกลงสวนทางกับต้นทุนที่สูงขึ้นจาก ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จึงขอให้ผู้บริโภคนำใจเกษตรกรด้วย

“เวลานี้บางพื้นที่ประสบภัยแล้ง เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องซื้อน้ำมาใช้ในฟาร์ม ทั้งเพื่อให้แม่ไก่กิน รวมถึงใช้สำหรับฉีดพ่นละอองตามโรงเรือนและบนหลังคาเพื่อลดความร้อนให้แม่ไก่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบเปิดจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ในการปรับสภาพอากาศในการเลี้ยงไม่ให้ร้อนจัด จนส่งผลกระทบต่อตัวสัตว์ ขณะที่การเลี้ยงในโรงเรือนปิดแบบอีแวกก็ ต้องเปิดระบบทำความเย็นที่ต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

สอดคล้องนายชาณุวัฒน์ สิวะโมกษ์ รองเลขานุการสมาคม

ผู้เลี้ยงไข่ไก่ กล่าวว่า สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ได้รับซื้อไข่ไก่ส่วนเกินจากคอกไข่ปกติในราคาฟองละ 3.50 บาท ไม่จำกัดจำนวน หรือจนกว่าจะหมดระยะเวลาโครงการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ขณะที่นายสุธาติน อมฤต นายกสมสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย กล่าวถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในตลาดเวลานี้ไม่ขาดตลาด สาเหตุจากการค้าขายที่ไม่มีดี และชบเซา ขณะที่ทางสมาคมฯ ไม่เห็นด้วยในการปรับราคาไข่คณะหน้าฟาร์มล่าสุดตามประกาศของ 4 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่เป็น 3.60 บาทต่อฟอง และคาดแนวโน้มราคาอาจจะมีการปรับขึ้นอีก และที่มีการกว้านซื้อไข่ไก่ส่วนเกิน ก็ไม่มีผล แล้วสาเหตุที่ซื้อได้ไม่ครบ ทั้งที่ทุกคนอยากขายเกิดจากไม่มั่นใจในเรื่องของการจ่ายเงินว่าจะได้รับเมื่อไรแล้วช่วงนี้มีไข่เบอร์ 3 4 และ 5 จำนวนไม่มาก ทำให้ขายยาก ส่วนในเรื่องไข่เคลื่อนย้ายไข่ไก่เพื่อการบริโภค ที่มีการหารือกับกรมปศุสัตว์(28 มี.ค.66) นั้น ทางผู้ค้าสามารถทำได้และ



อัปเดตสถานการณ์ ไข่ไก่ ปี 2566

รายการ	แผนการเลี้ยง	รายงาน
➔ แผนการเลี้ยงผู้จำหน่ายไข่ไก่ (GP) (ตัว)	3,800	ยังไม่มีมีการนำเข้าเลี้ยง
➔ แผนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไข่ไก่ (PS) (ตัว)	440,000	นำเข้าเลี้ยง 54,200 ตัว
➔ จำนวนไข่ไก่ยืนกรง (ล้านตัว)	52.66	
➔ ปริมาณการผลิต (ล้านฟอง)	43.71	
➔ ค่าการณการบริโภคในประเทศ (ล้านฟอง)	41.5	
➔ ไข่ไก่คละ (บาท/ฟอง)	3.60	ราคาเหมาะสม 4 บาท/ฟอง
➔ ลูกไข่ไก่ (บาท/ตัว)	28	
➔ ไข่ไก่รุ่น (บาท/ตัว)	170	
➔ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ (บาท/ฟอง)	3.50	รับซื้อไม่จำกัดจำนวน

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566)

ยินดีหากเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ฟาร์มจนถึงแผงไข่ไก่ในตลาดสด แต่ถ้าหากพิสูจน์มาแล้วไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จริงขอให้ชะลอการบังคับชั่วคราวแล้วหาทางออกหรือวิธีการใหม่แก้ปัญหาร่วมกัน โดยเหตุผลที่นำมาใช้กรมปศุสัตว์ชี้แจงว่าเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกครั้งนี้เป็นเรื่องที่แปลก เพราะกรมระบุว่าไทยมีฟาร์มมาตรฐานเต็มไปหมด ดังนั้นโรคควรสิ้นสุดตั้งแต่ฟาร์มแล้วหรือไม่ ส่วนเหตุผลเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ไข่ไก่ก็ฟังไม่ขึ้น เพราะเมื่อไปรวมที่แผงไข่ในตลาด จะรู้ได้ อย่างไรก็ตามไข่ไก่มาจากฟาร์มไหน เพราะปะปนกันไปหมดตั้งแต่ตัดแยกไข่ไก่แล้ว

ด้านนางจุฑามาศ บุญแสง ประธานสหกรณ์กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย กล่าวผ่านงานประชุมหารือการเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค ตอนหนึ่งว่า การใช้ไข่เคลื่อนย้ายไข่ไก่เพื่อบริโภคเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ถามว่าเวลานี้ไทยมีโรคระบาดสัตว์หรือไม่และใครได้ประโยชน์จากไข่เคลื่อนย้ายบ้าง ซึ่งมีข้อกล่าวหาของสมาคมการค้า ที่คัดค้านให้ชะลอการบังคับใช้ไข่เคลื่อนย้ายอ้างเหตุมีการเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้นการกำหนดกฎหมายที่อะไรออกมาควรฟังความให้รอบด้าน เพราะแต่ละฝ่ายมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าไม่เท่ากัน ●

จับตาส่งออก'ทุเรียนไทย'ในตลาดจีน



พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

ปริมาณผลผลิตการเกษตรปีนี้ โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทุเรียนเป็นอีกหนึ่งในสินค้าเกษตรที่คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตสูงถึง 1,483,837 ตัน ขยายตัวจากปีที่ผ่านมา 18.51% แบ่งเป็น (1) ทุเรียนภาคตะวันออก 756,465 ตัน (ขยายตัว 3.30% YoY) (2) ทุเรียนภาคใต้ 637,072 ตัน (ขยายตัว 44.01% YoY) และ (3) ทุเรียน

ภาคอื่นๆ 90,300 ตัน (ขยายตัว 16.73% YoY) ซึ่งภาคตะวันออกมีผลผลิตสูงสุด และจะออกในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ขณะที่ภาคใต้ผลผลิตขยายตัวสูงสุด และจะออกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม โดยปริมาณผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ สาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนแทนยางพาราและพืชอื่นๆ เมื่อปี 2561 และเริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาทุเรียนมีราคาดีต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก

สำหรับการส่งออกทุเรียนสด (พิกัดศุลกากร 081060) ในปี 2565 การส่งออกสินค้าทุเรียนสดของไทยหดตัวทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า โดยมีปริมาณการส่งออก

827,090.17 ตัน หดตัว 5.49% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีมูลค่า 3,219.42 ล้านเหรียญสหรัฐ (110,144.22 ล้านบาท) หดตัว 7.73% ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่

(1) จีน (สัดส่วนมูลค่า 96.2% หดตัว 1.29%) (2)ฮ่องกง (สัดส่วนมูลค่า 2.6% หดตัว 56.89%) และ (3) ไต้หวัน (สัดส่วนมูลค่า 0.3% ขยายตัว 17.84%) การส่งออกหดตัว เนื่องจากจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักมีนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero-Covid) มีการเปิด-ปิดด่านชายแดนเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายปี 2565 จีนเริ่มผ่อนคลายนโยบายโควิดเป็นศูนย์ จึงช่วยผลักดันการส่งออกในช่วงปลายปีได้

สำหรับปี 2566 ในช่วง 2 เดือนแรกนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์) การส่งออกทุเรียนสดของไทย ขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า มีปริมาณการส่งออก 34,716.84 ตัน ขยายตัว 241.55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 163.14 ล้านเหรียญสหรัฐ (5,464.25 ล้านบาท) ขยายตัว 199.87% โดยส่งออกไปจีนเป็นมูลค่า 162.35 ล้านเหรียญสหรัฐ (5,438.15 ล้านบาท) ขยายตัว 208.47% และคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 99.52% ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนสดทั้งหมดของไทย และมีปริมาณ 34,589.13 ตัน ขยายตัว 249.44% ทั้งนี้ การส่งออกทุเรียนสดของไทยช่วงต้นปีจะยังมีปริมาณไม่มากนัก

ที่ผ่านมา ไทยส่งออกมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของปริมาณการ

ส่งออกทุเรียนสดทั้งปี

หากพิจารณาการนำเข้าทุเรียนสดของจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย พบว่าในปี 2565 จีนนำเข้าทุเรียนสดเป็นมูลค่า 4,032.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 1 มีมูลค่า 3,843.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (95.3% ของมูลค่าที่จีนนำเข้า) และเวียดนามเป็นอันดับ 2 มีมูลค่า 188.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.7% ของมูลค่าที่จีนนำเข้า) ในแง่ปริมาณ จีนนำเข้าทุเรียนสดเป็นปริมาณ 824,459.78 ตัน แบ่งเป็นการนำเข้าจากไทย 783,581.15 ตัน (95.0% ของปริมาณที่จีนนำเข้า) และนำเข้าจากเวียดนาม 40,878.63 ตัน (5.2% ของปริมาณที่จีนนำเข้า) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคานำเข้าต่อหน่วย (Imported

Unit Value) ราคาต่อหน่วยที่จีนนำเข้าจากไทย อยู่ที่ 4.91 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม สูงกว่าราคาต่อหน่วยที่จีนนำเข้าจากเวียดนาม ซึ่งอยู่ที่ 4.60 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม (ที่มา: Global Trade Atlas)

เดิมไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่สามารถส่งออกทุเรียนสดไปตลาดจีน แต่ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) ได้อนุญาตให้เวียดนามสามารถส่งออกทุเรียนไปจีน ทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากไทย ที่สามารถส่งออกทุเรียนสดไปตลาดจีน โดยเวียดนามส่งออกทุเรียนไปจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนกันยายนของปี 2565 นอกจากนี้ ยังมีคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์ ซึ่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 GACC ได้ประกาศอนุญาตให้นำเข้าทุเรียนสดจากฟิลิปปินส์แล้ว จึงนับเป็นประเทศที่ 3 ที่จีนอนุญาตนำเข้าทุเรียนสดได้ และฟิลิปปินส์ได้ประกาศเป็นทางการว่าพร้อมส่งออกทุเรียนสดล็อตแรกไปจีน เป็นปริมาณ 7,500 ตัน ในช่วงเดือนมีนาคมปี

ทั้งนี้ เวียดนามและฟิลิปปินส์มีจุดแข็งแตกต่างกัน เวียดนามมีการปลูกทุเรียนพันธุ์ไทยและสายพันธุ์ท้องถิ่น มีข้อได้เปรียบสำคัญ คือ มีระยะทางการขนส่งไปจีนที่ใกล้กว่าไทย อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไทย สำหรับตลาดส่งออกหลักของเวียดนาม คือ จีน (ในปี 2565 มีสัดส่วน 57.85% ของมูลค่าที่เวียดนามส่งออก) ฮองกง (สัดส่วน 13.92%) และได้หวัน (สัดส่วน 10.37%) สำหรับ

ทุเรียนฟิลิปปินส์ถือเป็นแบรนด์ใหม่สำหรับผู้บริโภคชาวจีน ทุเรียนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากเมืองดาเวา มีจุดเด่นด้านผลผลิตสูงและทนทานต่อศัตรูพืช ตลาดส่งออกหลักของฟิลิปปินส์ คือ ญี่ปุ่น (สัดส่วน 56.23% ของมูลค่าที่ฟิลิปปินส์ส่งออก) ฮองกง (สัดส่วน 25.73%) และสิงคโปร์ (สัดส่วน 9.35%) ตามลำดับ

รวมทั้งจีนเองก็มีการปลูกทุเรียนในประเทศ แม้ว่ายังมีปริมาณผลผลิตน้อย แต่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ปัจจุบันจีนยังมีความต้องการนำเข้าทุเรียนสดจากต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ทุเรียนไทยสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดจีนที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือและบูรณาการการทำงาน เพื่อรักษาระดับมาตรฐานสินค้า ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพทุเรียน ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ทุเรียนไทย ค้นหาความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนเชิงลึกเป็นรายมณฑลหรือเมือง เพื่อพัฒนาทุเรียนไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดจีน

สำหรับการบริหารจัดการสินค้าทุเรียน กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2566 เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตของผลไม้ปี 2566 ที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดรวมปริมาณ 6.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นมาตรการ 4 ด้าน รวม 22 มาตรการ ได้แก่ (1) ด้านการผลิต โดยเร่งตรวจรับรองแปลงเกษตรมาตรฐาน GAP (2) ด้านตลาดในประเทศ อาทิ กระจายผลไม้ ออกนอกแหล่งผลิต การเปิดจุดจำหน่ายในราคาพิเศษ และการรณรงค์บริโภคผลไม้ (3) ด้านตลาดต่างประเทศ อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย และ (4) ด้านกฎหมาย ซึ่งจะบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการตลาดในประเทศ เพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและแปรรูปไปยังตลาดต่างประเทศ รวมทั้งดูแลให้ผลไม้มีราคาดีตลอดฤดูกาล



อาหารอนาคตกับบีซีจี



วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
รองประธานกรรมการ
หอการค้าไทย
นายกสมาคมการค้าอาหาร
อนาคตไทย

อุตสาหกรรมอาหาร มีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของเทรนด์โลก เน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มสินค้าที่ได้รับการผลักดันตามนโยบาย BCG Model คือ อาหารแห่งอนาคต ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยอาหารอนาคตมีที่มาแนวคิดจากเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทั่วโลกต้องการลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มผลผลิตทางอาหารให้เพียงพอต่อประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า อุตสาหกรรมอาหารมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของภาวะโลกร้อน ทั้งจากภาคการเกษตร กสิกรรมและปศุสัตว์ รวมถึงภาคการผลิต โดยข้อมูลกล่าวว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 15% จากการปล่อยของโลก

และประมาณ 40% ของมีเทนเกิดจากการย่อยอาหารของสัตว์ ซึ่งทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ รักสุขภาพ และปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ตามเทรนด์โลกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคและเกิดเทรนด์การรับประทานแบบใหม่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นกลุ่มมังสวิรัต มีแนว

โน้มเติบโตแต่ปัจจุบันยังมีสัดส่วนไม่มากอีกทั้งยังมีกลุ่ม Flexitarian เป็นกลุ่มที่พยายามลดบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มแรก

งานวิจัยพบว่า มีสัดส่วนของผู้บริโภค 29% ของผู้บริโภคทั้งหมด ซึ่งอาหารอนาคตไทยได้ตอบโจทย์เทรนด์โลกและกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในกลุ่มสินค้าอาหารอนาคตที่ตอบโจทย์คือกลุ่มโปรตีนทางเลือก ซึ่งผลิตได้ทั้งจากพืช จากสาหร่าย เห็ด และการหมักจากจุลินทรีย์ ซึ่งนับเป็นโอกาสของอาหารแห่งอนาคตไทยมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของไทยมาต่อยอดและผลิตเป็นสินค้าอาหารที่ทั่วโลกต้องการ

อาหารอนาคตไทย Future Food จะเน้นการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ นอกจากนั้นยังเน้นการสนับสนุน “ระบบอาหารยั่งยืน” สร้างระบบนิเวศ ปมเพาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ โดยหลายหน่วยงานภาครัฐมีแผนการสนับสนุนอาหารแห่งอนาคตตามแผนเศรษฐกิจ BCG Model ปัจจุบันประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตที่หลากหลายทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งวางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ



อุตสาหกรรมอาหารอนาคตมีแนวคิด และแนวปฏิบัติตามแผนเศรษฐกิจบีซีจี ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ โดยต้นน้ำ กลุ่มภาคเกษตรที่สำคัญของไทย สามารถยกระดับวิธีการทำเกษตรแบบเดิมสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำ เกษตรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้มาช่วยเสริมในการผลิตเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าและใช้ได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น

แนวทางง่าย ๆ อย่างการนำไปไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมัก หมุนเวียนใช้ไนโร ส่วนภาคกลางน้ำ อุตสาหกรรมการผลิต มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและคงไว้ซึ่งคุณภาพสูง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ และในส่วนปลายน้ำ

การกระจายสินค้า การตลาด การจัดการการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ได้หัน ส่องกง สิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทยมีการออกฉลาก Green ซึ่งเป็นฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไปยังภาคการผลิต การตลาด และประชาชนผู้บริโภค.

กรมชลชีโอกาสภัยแล้งน้อย ย้ำปริมาณน้ำทั่วประเทศเพียงพอ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน (ชล.) เปิดเผยว่า แผนการรับมือในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่ที่กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลประมาณ 27 ล้านไร่ โอกาสที่จะเกิดภัยแล้งน้อยมาก และปริมาณน้ำในเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำของกรมยังอยู่ในแผนที่จัดสรรไว้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มั่นใจว่าปริมาณน้ำเพียงพอ เพราะ ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม มีปริมาณน้ำทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 48,680 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 64% ของความจุอ่างทั่วประเทศ จากจำนวนปริมาณน้ำดังกล่าว ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ กรมจะมีการสำรองน้ำใช้การในเขื่อนขนาดใหญ่ 35 แห่ง และขนาดกลาง 435 แห่ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1.6 หมื่นล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นน้ำที่เตรียมสำรองไว้ใช้อีก 3 เดือน หรือเตรียมพร้อมสำหรับช่วงที่ฝนทิ้งช่วง หรือมาช้ากว่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้ ซึ่งยืนยันว่าปริมาณน้ำดังกล่าวเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนแน่นอน

นายทวีศักดิ์กล่าวต่อว่า การช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานนั้น การที่จะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นต้องดูว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งน้ำหรือไม่ เพราะฉะนั้น พื้นที่ไหนที่มีโอกาสเสี่ยงภัยแล้งหรืออยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน กรมได้เตรียมรถสูบน้ำและเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสูบน้ำไปช่วยเหลือเรื่องอุปโภคและบริโภค โดยเป็น

การบูรณาการร่วมกับทางจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดต่อไป นอกจากนี้ ในพื้นที่นอกเขตชลประทานยังอยู่ในการดูแลของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) ที่ปีนี้ได้ออก 10 มาตรการมาดูแลเรื่องภัยแล้ง แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านที่ 1 น้ำต้นทุน ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเร่งเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภท การเฝ้าระวังเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและปฏิบัติการเติมน้ำ อาทิ ฝนหลวง ปฏิบัติการเติมน้ำใต้ดิน ด้านที่ 2 ความต้องการใช้น้ำ ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ กำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชในหน้าแล้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคเกษตร การเตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่จะรับน้ำได้ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก สายรอง รวมถึงแหล่งรับน้ำต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและชุมชนต่างๆ ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำของแต่ละชุมชน สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ เรื่องสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำ ติดตามประเมินการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน เพราะฉะนั้นจากแผนที่กล่าวมาทั้งหมด จึงมั่นใจว่าอีกประมาณ 1 เดือนก่อนที่จะสิ้นสุดฤดูแล้งมีปริมาณน้ำเพียงพอ และมีโอกาสน้อยที่จะเกิดภัยแล้ง

ฟุ่งลงทุนอีอีซีฟุ่ง9หมื่นล.

บีโอไอโหมไปรโมตมาตรการ5ปี

บีโอไอช่วยยอดลงทุนพื้นที่ภาคตะวันออกกว่า 90,000 ล้านบาท เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ จัดงานโปรมตยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะ 5 ปี ทั่วประเทศ นำร่องภาคตะวันออก

นายณัฐม์ เทอดศรีศรีศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” เพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ โดยประเดิมกิจกรรมที่ภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นที่ตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีผู้สนใจร่วมงานกว่า 500 คน “ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่สำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย มาโดยตลอดนับตั้งแต่การพัฒนาโครงการ Eastern Seaboard จนมาเป็นคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ปีโตรเคมี และอาหารแปรรูป รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ ซึ่งล้วนเป็น Growth Engine ของไทย อีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมและดีที่สุดในภูมิภาค ทั้งท่าเรือ ระบบโลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรม” นายณัฐม์กล่าว

สำหรับยอดการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.พ. 2566) มีจำนวนทั้งสิ้น 92 โครงการ มูลค่าการลงทุน 90,305 ล้านบาท โดยเป็นการขอรับการส่งเสริมในพื้นที่อีอีซีจำนวน 78 โครงการ มูลค่าการลงทุน 88,632 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และยานยนต์และชิ้นส่วน

ในงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” บีโอไอได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนในภาคตะวันออก อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม รวมทั้งมาตรการ LTR Visa ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรที่มีทักษะพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “การยกระดับความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสและเศรษฐกิจใหม่” เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับชุมชนและสังคม พร้อมจัดกิจกรรม BOI Clinic เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจขอรับคำปรึกษาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่บีโอไอในด้านต่างๆ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับคำปรึกษาจำนวนมากทั้งนี้แผนจัดงานครั้งถัดไปจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 เม.ย. 2566

แก้ใช้สิทธิ์วันแรกกระหึ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1 เมษายน เฉพาะผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ 12.5 ล้านราย ยัน “พล.อ.ประยุทธ์” ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ เดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีวันวรรค ที่บุคคลผู้ไม่หวังดีหลอกประชาชนยกเลิกสิทธิ์แลกเงิน ระวังโทษถึงคุก

▶▶▶ ต่อ : วันแรก - หน้า 9

วันแรก

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันที่ 1 เมษายน เป็นวันแรกที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12,565,862 ราย โดยจะได้รับสิทธิ์ต่างๆ ดังนี้

1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชานิยม พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น.

2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น.

3.วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่ รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และรถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

4.มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

และ 5.มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิ์ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีสิทธิ์ มีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิ์ จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้นำเงินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566



ครบรอบ 131 ปีกระทรวงเกษตรฯ มุ่งสู่บริการดิจิทัลเพื่อเกษตรกร



วันที่ 1 เมษายน 2566 ผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติและรายงานการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ภายใต้แนวคิด "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสู่บริการภาครัฐผ่านดิจิทัลเพื่อเกษตรกร" MOAC DIGITAL TRANSFORMATION

ในงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง เปิดเผยว่า ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายภารกิจให้คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติและรายงานผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.

ภายใต้แนวคิด "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสู่บริการภาครัฐผ่านดิจิทัลเพื่อเกษตรกร" MOAC DIGITAL TRANSFORMATION ในงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปีนี้

โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมเยี่ยมชมผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณหน้าอาคาร

ซึ่งในส่วนของ ส.ป.ก.ได้มีกิจกรรมแสดงผลงาน ภายในบูธ เช่น เทคโนโลยีรังวัดที่ดิน โดรน และแอปพลิเคชัน ONLINE ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อบริการประชาชน ในพื้นที่ ส.ป.ก. อย่างสะดวกสบาย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตร MOAC DIGITAL TRANSFORMATION โดยส่งต่อความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตร

ชาวสวนอุ้มใจ พาณิชย์ ชู “อมก๋อย โมเดล” ดูแลราคามะม่วง รับซื้อราคาดำ ตลาด

พาณิชย์ ชู “อมก๋อย โมเดล” ดูแลราคามะม่วงที่กำลังออกสู่ตลาด ตั้งแต่กลางเดือน เม.ย. นี้ เป็นต้นไป คาดปีนี้ผลผลิตรวม 1.34 ล้านตัน เพิ่ม 4%

2 เมษายน 2566 11:46 น. เศรษฐกิจ-ยานยนต์



นายกรนิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมโครงการ “อมก๋อย โมเดล” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2566 จำนวน 22 มาตรการ มาใช้ในการดูแลมะม่วงที่กำลังจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน เม.ย. 2566 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตรวม 1.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% แบ่งเป็นมะม่วงภาคเหนือสัดส่วน 50% ภาคกลาง 35% และภาคตะวันออก 15% โดยจะนำผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ห้างค้าส่งค้าปลีก เข้าไปรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในราคาดำตลาด เพื่อดูแลเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้คุ้มต้นทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้น

“ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เริ่มนำร่องนำผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย เข้าไปรับซื้อมะม่วงแล้ว โดยซื้อจากเกษตรกร 10 กลุ่ม 7 อำเภอ 2 จังหวัด คือ พิชณุโลกกับพิจิตร โดยซื้อในราคาดำตลาดปริมาณกว่า 16,000 ตัน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ราคาขยับขึ้น แต่ยังช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย และจากนี้ กรมฯ จะใช้ อมก๋อย โมเดล นำผู้ประกอบการ เข้าไปรับซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าจะมีที่ขายผลผลิต”

สำหรับสถานการณ์ราคามะม่วงในขณะนี้ ซึ่งเป็นมะม่วงช่วงต้นฤดู พบว่า มะม่วงฟ้าลั่น ราคา กิโลกรัม (กก.) ละ 20 บาท มะม่วงน้ำดอกไม้ กก.ละ 40 บาท ส่วนราคาเฉลี่ยปี 2565 ที่ผ่านมา มะม่วงน้ำดอกไม้ กก.ละ 20 บาท ปี 2563-64 เฉลี่ย กก.ละ 13 บาท

นายกรณิจ กล่าวว่่า ผลผลิตผลไม้ในภาพรวมปี 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเมินว่่า จะมีปริมาณรวม 6.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% โดยทุเรียน เพิ่ม 18% มังคุด เพิ่ม 30% ลำไย เพิ่ม 1% เงาะ เพิ่ม 7% ลิ้นจี่ เพิ่ม 10% มะม่วง เพิ่ม 4% สับปะรด เพิ่ม 5% ซึ่ง กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมตลาดล่วงหน้ารองรับผลไม้ไว้แล้วกว่า 700,000 ตัน ภายใต้ 22 มาตรการ ใน 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต การตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และด้าน กฎหมาย และตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออกผลไม้สดและแปรรูป 4.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10%

ทั้งนี้ ผลไม้ภาคตะวันออก กำลังจะเริ่มออกสู่ตลาด โดยทุเรียน ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะมีตลาดรองรับ มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะมังคุด ลดลงมาก ราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้น ส่วนมังคุดภาคใต้ ปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังน้อยกว่า ปีปกติ คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกัน และราคาน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี

อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการผลไม้ปีนี้ ได้มีการตั้งคณะทำงานผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย ภาครัฐร่วมกับเอกชน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นวอร์รูม เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และประสานงานแก้ไขปัญหาการจำหน่าย การส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะการผลักดันส่งออกไป 3 ตลาดศักยภาพ ได้แก่ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ CLMV



หน้าหลัก > เศรษฐกิจ > พง! ผลไม้ไทย สวมสิทธิเป็นผลไม้ ทัมพูซา จับคาค่านก่อนส่งออกอียู

พง! ผลไม้ไทย สวมสิทธิเป็นผลไม้ ทัมพูซา จับคาค่านก่อนส่งออกอียู

เศรษฐกิจ



2 เม.ย. 2566 - 12:52 น.

พง! ผลไม้ไทย สวมสิทธิเป็นผลไม้ ทัมพูซา จับคาค่านก่อนส่งออกอียู สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย จักระทรวงเกษตรฯ เข้มงวด

วันที่ 2 เม.ย. 2566 รายงานข่าวจากสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมศุลกากร ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ได้รับแจ้งว่า มีผลไม้ไทยสวมสิทธิเป็นผลไม้ทัมพูซา ส่งออกอียูจำนวน 8 ตัน แต่จับได้จำนวน 1.5 ตัน ถือเป็นการทำลายระบบ และมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้า ขณะนี้พบผักและผลไม้ที่สวมสิทธิประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากมาตรฐานไม่ยุ่งยาก หรือต่ำกว่ามาตรฐานของไทยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับผัก ผลไม้ ที่จับได้ เป็นผลไม้ไทยเตรียมส่งไปยังกรุงปราก สาธารณรัฐเชค สหภาพยุโรป (อียู) ได้สวมสิทธิเป็นผลไม้ทัมพูซา โดยติดสติ๊กเกอร์ Product of Cambodia ซึ่งผัก ผลไม้ไทยที่ต้องส่งออกอียู ต้องมีการขอเอกสาร Phytosanitary กลับติดสติ๊กเกอร์ทัมพูซา แต่ระบุเป็นสินค้าไทย ถือเป็นการลักลอบส่งสินค้าเกษตรเข้าอียู มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี

“อนาคตหากปล่อยไป จะกลายเป็น 2 มาตรฐาน เพราะผู้ส่งออกที่เป็นเด็กดีก็ทำตามระเบียบปฏิบัติของทางการ ขณะที่ผู้ส่งออกที่ชอบเล่นได้โตะ พอทำได้ ไม่เสียเวลา ไม่เป็นภาระเรื่องต้นทุน ก็จะเดินหน้าสวมสิทธิเพื่อนบ้านต่อไป จึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทวนชั้นในเรื่องนี้ ไม่ให้เกิด 2 มาตรฐานขึ้น”

ด้าน น.ส.วิภาวดี วัฒนากัญญา นายกสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย ได้ทำหนังสือขอคุณไปยังนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ได้ป้องกันและปราบปรามการสวมสิทธิสินค้าจากไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอย่างเข้มงวด

กรมประมง ส่งเสริมชาวบ้านสร้างรายได้ เลี้ยงปลาตาก เพื่อสนับสนุนการประมง

01 เม.ย. 2566 | 15:56 น. | 27



กรมประมง ส่งเสริมและสนับสนุนชาวบ้าน พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ จากการเลี้ยงปลาตาก เพื่อสนับสนุนการประมงเข้มแข็ง

ล่าสุด กรมประมงส่งเสริมชาวบ้าน สร้างรายได้ จากการเลี้ยงปลาตาก เพื่อสนับสนุนอาชีพการประมงให้มีความเข้มแข็ง ปลาตาก เป็นปลาเศรษฐกิจที่คนไทยรู้จักกันดี และมีความนิยมบริโภคในอัตราที่สูง โดยปัจจุบันมีเกษตรกร ที่หันมาเลี้ยงปลาตากกันอย่างแพร่หลาย และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ปลาตาก นั้นสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก

"การอนุบาลลูกปลาตาก" เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญ ในการสร้างการเจริญเติบโต ก่อนที่จะมีการเลี้ยงในบ่อจริง ซึ่งจะทำการปลา มีความแข็งแรง และพร้อมที่จะเติบโต เอาชีวิตรอด

กรมประมงได้ส่งเสริม และสนับสนุน โรงเพาะฟักอนุบาลปลาตาก ให้กับ เกษตรกร ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อไว้ใช้ในชุมชน

การประมงเข้มแข็ง สร้างได้ด้วยการสนับสนุนชุมชน

#ชุมชนประมงเข้มแข็ง #ประมงพื้นบ้าน #พัฒนาอาชีพประมง #กรมประมง #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมง"

เลขที่ 69/2 หมู่ที่4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา